

HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU VỀ NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CỦA LỚP 4D6

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán tràn ngập niềm vui sum vầy bên gia đình, các em học sinh lớp 4D6 đã háo hức trở lại trường với tinh thần phấn khởi, sẵn sàng cho một học kỳ mới đầy hứng khởi. Đặc biệt, để khởi đầu năm mới ý nghĩa hơn, lớp đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025). Đây là dịp để các em không chỉ ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc mà còn thêm yêu quý, tự hào về Đảng quang vinh - tổ chức lãnh đạo nhân dân ta giành lại độc lập, tự do và xây dựng đất nước phát triển như ngày hôm nay.

1. Khởi đầu năm mới với những trang sử hào hùng

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, các em được nghe cô giáo kể về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò to lớn của Đảng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Qua những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm hứng về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối, các em hiểu hơn về lòng yêu nước, sự kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam.

2. Sôi nổi cùng phần thi đố vui “Em yêu lịch sử Đảng”

Để tạo không khí vui tươi và giúp các em khắc sâu kiến thức, lớp đã tổ chức phần thi đố vui kiến thức lịch sử. Các câu hỏi không chỉ kiểm tra hiểu biết mà còn khơi gợi sự tò mò, khám phá trong mỗi học sinh. Các tổ hào hứng tranh tài, trả lời nhanh và chính xác các câu hỏi liên quan đến lịch sử Đảng, Bác Hồ kính yêu và các vị Tổng Bí thư qua các thời kỳ. Phần thi không chỉ là sân chơi kiến thức mà còn là dịp để các em thể hiện sự tự tin, tinh thần đoàn kết và khả năng tư duy nhạy bén.

3. Chia sẻ cảm nghĩ đầu xuân về Đảng và Bác Hồ

Khép lại buổi sinh hoạt là phần chia sẻ cảm nghĩ của các em học sinh về Đảng và Bác Hồ kính yêu. Những lời tâm sự giản dị nhưng chân thành đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Các em cũng bày tỏ quyết tâm chăm ngoan, học giỏi để xứng

đáng là những “mầm non” của đất nước trong thời đại mới.

Buổi sinh hoạt đầu xuân không chỉ giúp các em hiểu thêm về lịch sử dân tộc mà còn khơi dậy lòng tự hào, niềm tin yêu đối với Đảng quang vinh và đất nước Việt Nam tươi đẹp. Đây thực sự là một khởi đầu đầy ý nghĩa cho một năm học mới tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm của tập thể học sinh lớp 4D6..

Dưới đây là một số hình ảnh:



